



ประกาศโรงเรียนวัดคลองจินดา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดโรงเรียนวัดคลองจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครสวรรค์ เขต ๒

ตามที่ โรงเรียนวัดคลองจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครสวรรค์ เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดคลองจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครสวรรค์ เขต ๒

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดการรับสมัครแล้ว และโรงเรียนวัดคลองจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครสวรรค์ เขต ๒ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศการรับสมัคร จำนวน ๕ ราย ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทราบถึงกำหนดการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ไปรายงานตัวเพื่อรับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดคลองจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครสวรรค์ เขต ๒ และเข้ารับการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งระบุเลขประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใด ไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการคัดเลือก ซึ่งจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้ทั้งสิ้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยวุฒิ สังข์ขาว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองจินดา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดโรงเรียนวัดคลองจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๐๒	นางสาวศศิภา ญาติสุขคนธ์	ห้องสอบ โรงเรียนวัดคลองจินดา หมู่ ๔ ต.หนองตาสูง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๘๐
๐๓	นางสาวจริยา นิลดาศรี	
๐๔	นางสาวนวพร จันทระเพชร	
๐๕	นางสาวพิมพ์ภัทรา ศรีแป้น	
๐๖	นางสาวรุ่งทิพย์ ทองคำสัมฤทธิ์	

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดโรงเรียนวัดคลองจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-ชื่อสกุล	เนื่องจาก
๐๑	นางสาวพิชญ์สุนิณี พรมจันทร์	ขาดคุณสมบัติ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

วัน เดือน ปี	เวลา	การดำเนินการคัดเลือก	คะแนน
วันอังคาร ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาระงาน โดยวิธีสอบข้อเขียน	๒๐ คะแนน
	๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน โดยวิธีสอบปฏิบัติ	๓๐ คะแนน
	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์ 	๕๐ คะแนน